

ห่วงรากหญ้า ไขว่คว้าเงิน ยาก มอปลั่งดูแล

ไทยโพสต์ • “บิ๊กตู” บินถล่มยอดอาเซียน
ที่มาเลเซีย ร่วมมือดันราคาลินค้าเกษตร เผย
สั่งคลัง-แบงก์รัฐหาหรือธนาคารพาณิชย์
ปล่อยกู้ช่วยคนรายได้น้อย นักเศรษฐศาสตร์
คาด ศก.ปีนี้ได้แค่ 3% หนุน กนง.คงดอก
เบี้ย 1.75%

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวก่อน
เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ 26 และการประชุมสุดยอดผู้นำกรอบ
ความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสาม
ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ครั้งที่ 9 ณ
กรุงกัวลาลัมเปอร์และลังกาวิ ประเทศ

อ่านต่อหน้า 10

ห่วงรากหญ้า

มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย.ว่า อินโด
นีเซีย มาเลเซียและไทยมีการหารือประสาน
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด ซึ่ง
ขณะนี้ทุกประเทศมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ
เหมือนกัน และการไปร่วมประชุมครั้งนี้จะมี
การหารือว่าทำอย่างไรจะต่อเนื่องเชื่อมโยง
ทางด้านเศรษฐกิจในลักษณะการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เป็นหุ้นส่วนพันธมิตรทางยุทธ
ศาสตร์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่
มีปัญหาต่อเกษตรกร

ทั้งนี้ ได้พูดเรื่องเหล่านี้ทุกเวที ทั้ง
ยุโรปและตะวันตก ถ้าทุกคนในโลกนี้มอง
ไม่เห็นความสำคัญเรื่องของอาหารจะเป็น
ปัญหาต่อไป เพราะกลุ่มประเทศอาเซียน
มีเกษตรกรจำนวนมาก หากราคาด้าน
การเกษตรตกอย่างนี้และไม่ให้ความสำคัญ
ต่อไป คนจะออกจากวงจรการเกษตร จะ
ทำให้ไม่มีเกษตรกร ไม่มีชาวนามาทำอาหาร
เหล่านี้ แล้วจะเป็นแหล่งอาหารโลกได้อย่างไร
จึงขอให้ช่วยกันพยุงราคาให้สูงขึ้น

“วันนี้ผมได้สั่งการไปยังการเงินการ
ธนาคาร ให้ธนาคารพาณิชย์และธนาคารของ

รัฐพูดคุยกัน ผมเป็นห่วงคนมีรายได้น้อย ซึ่งมี
หลายระดับ และต้องการเงินตั้งแต่แสนบาทโดย
ไม่มีการค้ำประกันอะไร โดยเฉพาะแม่ค้าข้าว
แกง แม่ค้าขนม เพื่อนำเงินไปลงทุนประกอบ
อาชีพ แต่พ่อค้าแม่ค้าระดับกลางที่พอจะมี
ทุนหมุนเวียนมากหน่อยต้องการเงินกู้ประมาณ
5 แสน 1 ล้าน 5 ล้าน 10 ล้าน ซึ่งเข้าใจ
ธนาคารพาณิชย์มีหลักเกณฑ์หลักการหลาย
อย่างในเรื่องให้เงินลงทุนทำให้เขาเสี่ยงที่จะเป็น
เอ็นพีแอลหรือหนี้เสียมากๆ ไม่ได้ แต่ผมจะหา
ทางคุยกับเขาว่าจะทำอย่างไร ทั้งเรื่องดอกเบี้ย
การผ่อนชำระ วงเงินให้กู้ สิ่งค้ำประกันในการให้
กู้เงิน ผมสั่งกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ไปดูก่อนที่ผมจะเดินทางกลับมาจาก
ต่างประเทศว่าจะทำอย่างไร และจะมีมาตรการ
อะไรเสริมเข้ามา” พล.อ.ประยุทธ์ระบุ

ทั้งนี้ ยอมรับว่าเรื่องการเงินการคลัง
บางครั้งสั่งมากไม่ได้ จะใช้มาตรา 44 สั่งไม่
ได้ เพราะระบบการเงินยึดโยงกันทั้งประเทศ
และทั้งโลก จึงต้องขอร้องเจ้าของธนาคาร
อาจจะมีการผ่อนผันได้หรือไม่สำหรับคนที่
หนี้สินมาก แต่ถ้าผู้ที่กู้เงินมีทรัพย์สินมา
ค้ำประกัน ขอให้เงินกู้มากขึ้น ไม่ใช่กด
ต่ำลงเหมือนปกติ ข้อสำคัญต้องให้ทุกคนมี
โอกาสเท่าเทียมกัน ต้องให้ทุกพื้นที่ทุกกลุ่ม

นายกฯ กล่าวว่ มาตรการหรือแนว
ทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทางหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้เสนอเรื่องการปรับโครงสร้าง
การสนับสนุนเอสเอ็มอี ซึ่งได้สั่งการลงไป
แต่คนทำล้านคน ข้างล่างจะทำกี่คน จะ
สำเร็จหรือไม่ แต่ถ้าทำอย่างที่ตนบอกไป
สำเร็จแน่ แต่หากทำ 30% อีก 70% ไม่ทำ
จะสำเร็จหรือไม่ เพราะงานด้านเศรษฐกิจ
เป็นโครงสร้างที่เหมือนร่างกายคน หาก
จะมีแรงต้องมาจากปอด ตับ ไล้ พุง ไม่ใช่
ข้าราชการคนเดียว หรือรัฐบาลอย่างเดียว
ประชาชนต้องร่วมด้วย พ่อค้าคนกลาง
ทั้งหมดต้องช่วยกัน แต่ถ้าวันนี้ทุกคนยัง
แสวงแต่ผลกำไรเหมือนเดิมทุกอย่าง พอ
ลดกว่าเดิมไว้อย่างเดียว แต่ถ้าได้ประโยชน์ก็เฉย
ตรงนี้ต้องปรับใหม่ ต้องดูว่าจะเบียดเบียน
อยู่ตรงไหน ยังมีการจ่ายใต้โต๊ะอยู่หรือไม่
เพราะสิ่งไม่ให้เป็นเรื่องใต้โต๊ะ ทุกอย่างประมวล
โปร่งใส แต่ถ้าสั่งแล้วไม่ทำให้รายงานมาที่
ตนจะลงโทษ ขจัดคนแล้วไปเรื่อยๆ

“สินค้าด้านการเกษตรวันนี้ที่ขายไม่ดี
ราคาตกเป็นเพราะอะไร ข้าวค้างอยู่ในคลัง
เพราะอะไร ข้าวฤดูปลูกใหม่ที่จะออกมาจะ
ทำกันอย่างไร ต้องหาเงินไปให้เขาอีกหรือ

เปล่า ชาวนาจะเดือดร้อนอีกหรือไม่ และ
ยังมีเรื่องราคาขากอีก เรื่องราคาขากในต่าง
ประเทศยังมีปัญหา แล้วเราจะมาเอาราคา
70-80 บาทได้อย่างไร เก็บภาษีก็ได้ ขยาย
ของสู่ต่างประเทศก็ได้ อะไรก็ได้ได้สัก
อย่าง แต่จะเอาหมดทุกอย่าง ประเทศไทยที่
ผ่านมาเหมือนกับเห็นช้างซี ซี้ตามข้าง วันนี้
คนรายเสียสละด้วยหรือไม่ เอาส่วนที่ตนเอง
มีไปให้คนที่รายได้ปานกลาง รายได้น้อยใช้
ประโยชน์” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

กรุงเทพโพล โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ เปิดเผย
ผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จาก
องค์กรชั้นนำ 25 แห่ง จำนวน 63 คน เรื่อง
“คาดการณ์แนวโน้มจีดีพีและทิศทางดอกเบี้ย”
โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1-21 เม.ย.ที่ผ่านมา
พบว่านักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ร้อยละ
76.2 เห็นว่าจีดีพีปี 58 ไม่น่าจะขยายตัวได้
ตามเป้าหมายของกระทรวงการคลังที่ตั้งไว้
ร้อยละ 3.9 และคาดว่าจะขยายตัวได้เพียง
ร้อยละ 3.0 เท่านั้น ขณะที่ร้อยละ 9.5 คาดว่า
จีดีพีน่าจะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และ
มีเพียงร้อยละ 1.6 ที่คาดว่าจีดีพีจะขยายตัวได้
ร้อยละ 4.5 ที่เหลือร้อยละ 12.7 ไม่แน่ใจ

ในส่วนของทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) ในวันที่ 29 เม.ย.นี้ นัก
เศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.1 คาด
ว่า กนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ระดับ
เดิมที่ร้อยละ 1.75 มีเพียงร้อยละ 4.8 ที่คาด
ว่า กนง.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น
ร้อยละ 1.50 ที่เหลือร้อยละ 11.1 ไม่แน่ใจ

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่า กนง.ควร
ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นอย่างไร นัก
เศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.9 เห็นว่า
กนง.ควรคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ระดับ
เดิมที่ร้อยละ 1.75 ขณะที่ร้อยละ 22.2 เห็น
ว่า กนง.ควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ในจำนวนนี้นักเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 15.9
เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายควรอยู่ที่ร้อย
ละ 1.50 นักเศรษฐศาสตร์ที่เหลือร้อยละ
6.3 เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายควรอยู่ที่
ร้อยละ 1.25 ที่เหลือร้อยละ 15.9 ไม่แน่ใจ.